

# ด่วนที่สุด

ที่ ปจ ๐๐๑๗.๒/ว ๕๕๖๕



ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  
ถนนสุวินทวงศ์ ปจ. ๒๕๒๓๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง กรอบการดำเนินการและคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี นายกเทศมนตรีเมืองหนองกี่ ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี และ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด  
๒. เอกสารประกอบการเสนอโครงการ (QR CODE) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดปราจีนบุรีได้เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงกรอบการดำเนินการและคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video conference) เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๒ (ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน อำเภอทุกอำเภอ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วย ๒ (๐๑ แบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการฯ (F๑), ๐๒ แบบฟอร์ม ข้อเสนอระดับโครงการย่อย (F๒), ๐๓ แบบฟอร์ม รายงานการประเมินความเสี่ยงฯ, ๐๔ แบบฟอร์ม รายละเอียดค่าใช้จ่าย สงป และ ๐๕ แบบฟอร์ม ข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการ) ให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมรายละเอียดเอกสารประกอบ อาทิ หลักฐานการอนุญาตใช้พื้นที่ แบบรูปรายการ และข้อตกลงการรับประกันสินทรัพย์และอื่นๆ ส่งให้จังหวัดปราจีนบุรี ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยจัดส่งไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : prachinproject@gmail.com และจัดส่งเอกสารภายในกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้จาก [www.prachinburi.go.th](http://www.prachinburi.go.th) หัวข้อ “หนังสือราชการ” อนึ่ง เพื่อให้การเสนอของงบประมาณดังกล่าวแล้วเสร็จทันตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด จังหวัดปราจีนบุรี ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ ก่อนจัดส่งให้จังหวัดปราจีนบุรี หากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจสอบแล้ว ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ จะถือว่าไม่มีความพร้อมในการขอรับงบประมาณดังกล่าวแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐-๓๗๔๕-๔๐๐๖

โทรสาร ๐ ๓๗๔๕ ๔๔๓๔

(นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี